

เรียน ผู้ปกครอง

ภาควิชา **Integrated Global Studies (IGS)** มหาวิทยาลัยโรซิม่า เป็นหลักสูตรนานาชาติปริญญาตรี 4 ปี ดำเนินการสอนโดยภาษาอังกฤษ IGS เป็นหลักสูตรที่บูรณาการสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความเข้าใจที่หลากหลาย ขยายมุมมอง และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในระดับสังคมโลก

IGS เป็นแหล่งรวมนักเรียนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษาจากทั่วโลก เนื่องด้วยเหตุนี้ นักเรียนจะสามารถพัฒนาทักษะทางการสื่อสารจากมุมมองที่หลากหลายทางวัฒนธรรม ด้านการสร้าง ความเข้าใจ และความร่วมมือเพื่อนำไปสู่สันติภาพในสังคม โดยนักเรียนนานาชาติจะมีโอกาสได้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นตลอดหลักสูตร เพราะฉะนั้นหลังจากสำเร็จการศึกษา นักเรียนจะมีความพร้อมในการทำงานทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยโรซิม่ามีสภาพแวดล้อมที่อุดมไปด้วยธรรมชาติส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในหลากหลายมุมมอง ทางมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมมากมายเพื่อเพิ่มสีสันและความสนุกสนานในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิเช่น เทศกาลยูคาตะ (Yukata festival) ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้นผ่านการสวมใส่ชุดประจำชาติของประเทศญี่ปุ่น (ยูคาตะ) รวมถึงมหาวิทยาลัยของเรายังได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนานาชาติในหลักสูตรIGSทั้งแบบเต็มจำนวน และกึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ นักศึกษาในหลักสูตร IGS สามารถพักอาศัยในหอพักที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้ในช่วงสองปีแรก

หลังจากจบการศึกษา นักศึกษาจะมีทางเลือกในการทำงานที่หลากหลาย ทั้งในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สื่อสารมวลชน บริษัทที่ปรึกษา วิศวกร นักออกแบบ นักลงทุน ผู้ประกอบการ องค์กรเอ็นเอชซี และภาครัฐ ฯลฯ การศึกษาต่อทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

ทางเรามีความพร้อมที่จะต้อนรับผู้ที่สนใจในหลักสูตร IGS และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองทุกท่าน และขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด ทางเรายินดีที่จะช่วยเหลือท่านอย่างสุดความสามารถ

ด้วยความเคารพอย่างสูง

Carolin Funck

หัวหน้าภาควิชา IGS คณะ Integrated Arts and Sciences

มหาวิทยาลัยโรซิม่า ประเทศญี่ปุ่น